



# ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีวินัยในการทำงาน บริหารอย่างมีคุณภาพ

ข่าว สร.กสย. 9/2555

## 3 จังหวัดชายแดนใต้และสงขลา 5 อำเภอเตรียมเฮ... ใกล้ความจริง...ปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัยเป็น 3,500 บาท

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สร.กสย.) ได้มีการเสนอให้ สกย. ปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัยให้กับ สมาชิก สร.กสย. พนักงาน สกย. ซึ่งเป็นบุคลากรของ สกย. ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 5 อำเภอ (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อยและสะเดา) จากเดิม 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ สร.กสย. จะเสนอให้มีการปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัยสูงถึง 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับ สกย.

คำถามหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็พุ่งเป้าหมาย **สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และคณะกรรมการ สร.กสย.** ทุกคน ว่า สร.กสย. ดำเนินการให้หรือยัง ความคืบหน้าเป็นอย่างไร สร.กสย. ทำอะไรอยู่ เกี่ยวกับการปรับเงินเสี่ยงภัย 2,500 เป็น 3,500 หรือดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว คำถามหลายคำถามดังกล่าว ถูกถามจากพนักงาน สกย. ทั้งที่เป็น สมาชิก สร.กสย. ไม่เป็นสมาชิก สร.กสย. และผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก สร.กสย. ตาม พร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาโดยตลอดทั้งสอบถามและให้กำลังใจและทั้ง...

เรื่องดังกล่าวได้รับการผลักดันโดย สร.กสย. มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับผู้บริหาร สกย. เพื่อให้พิจารณา ตามข้อเสนอและกระตุ้นให้รีบดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยใช้วิถีกระบวนการปฏิบัติตามกรอบของ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งต้องตระหนักและ พึงปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะยื่นเป็นข้อเรียกร้องต่อ สกย. การประชุมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และอื่นๆ กระบวนการต่างๆ ถูก สร.กสย. นำมาใช้ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงผล แต่ผู้บริหาร....สูงสุดที่มาจาก การคัดสรรยังมีความเห็นต่าง ไม่จริงจิ่งในการตัดสินใจดำเนินการ ทำให้เรื่องดังกล่าวมีความล่าช้า

ขณะนี้ได้รับคำตอบที่เป็นข่าวดีอีกครั้งเรื่องการปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัย 2,500 บาทเป็น 3,500 บาท ว่าได้รับความเห็นชอบ จาก **คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ ครส. โดยให้ความเห็นชอบในการปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัยให้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และสงขลา 5 อำเภอ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา** เรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับเงินต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะนำมาใช้ถือปฏิบัติได้ จึงเหลือเพียงให้ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เตรียมเฮ...

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สร.กสย.

27 เมษายน 2555